

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

ลำดับ	วัน เดือน ปี	สถานที่ให้บริการ	การให้บริการ/การจัดนิทรรศการ	ประชาชน/นักเรียน/ เกษตรกร/อื่นๆ (จำนวน/ราย)
๑	๒๒ ม.ค. ๖๒	อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ หมู่ ๔ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่)	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๓๙๑
๒	๑๓ ก.พ. ๖๒	โรงเรียนบ้านคลองหิน หมู่ ๒ ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๑๑๒
๓	๑๔ มี.ค. ๖๒	อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่ ๔ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่)	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๔๒๕
๔	๒๔ เม.ย. ๖๒	ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านข้างตาย หมู่ ๓ ตำบลเขาดีน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๑๓๒

ลำดับ	วัน เดือน ปี	สถานที่ให้บริการ	การให้บริการ/การจัดนิทรรศการ	ประชาชน/นักเรียน/ เกษตรกร/อื่นๆ (จำนวน/ราย)
๕	๑๕ พ.ค. ๖๒	โรงเรียนบ้านย่านอุดม หมู่ ๗ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๙๕
๖	๑๙ มิ.ย. ๖๒	โรงเรียนบ้านบางคราม หมู่ ๔ ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๑๐๕
๗	๓๑ ก.ค. ๖๒	โรงเรียนบ้านทับปrik หมู่ ๕ ตำบลทับปrik อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่)	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๔๘๘
๘	๑๔ ส.ค. ๖๒	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง หมู่ ๕ ตำบลห้วยยูง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๑๔๓